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BGRIM	คว้าดีลสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

ให้การไฟฟ้าเวียดนาม	20	ปี	ขนาด	420	Mw	

COD	30	ม.ย.	62	

	 BGRIM	ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะเวลา	20	ปี	โรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด	420	เมกะวัตต์กับการไฟฟ้าแห่งเวียดนาม	

(Electricity	of	Vietnam	-EVN)	มั่นใจ	COD	ได้ภายใน	30	มิถุนายน	

62	ตามแผน

	 นางปรียนาถ	สุนทรวาทะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	

บี.กริม	เพาเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือBGRIM	เปิดเผยว่า	โครงการ

ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	DAU	TIENG	1	AND	DAU	TIENG	

2	SOLAR	PLANTS	ก�าลังการผลิตติดตั้ง	420	เมกะวัตต์	ที่ประเทศ

เวียดนาม	ซึ่งบริษัทถือหุ้นผ่านบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ	55	ร่วม

กับพันธมิตร	Xuan	Cau	Hlldings	ที่ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	45	ได้

ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าแห่งเวียดนาม	(Electricity	

of	Vietnam:EVN)	แล้วเมื่อวันที่	5	กันยายนที่ผ่านมา	ณ	กรุงฮานอย	

ประเทศเวียดนาม

	 นอกจากนี้	บริษัทยังได้รับการยืนยันจากการไฟฟ้าแห่ง

เวียดนามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผ่านการลงนามในสัญญา

ต่างๆ	เช่น	Gid	Connection	Agreement,	SCADA/EMS	(DMS)	

Agreement,Metering	Agreement	และ	Load	Dispatch	

information	System	Agreement	ก่อนที่จะได้มาซึ่งสัญญาซื้อขาย

ไฟฟ้าฉบับนี้	ทั้งนี้	ยังมีข้อก�าหนดจากนายกรัฐมนตรีของเวียดนาม	

“Decision	No.11/2017/QD-TTG”	ประกาศ	ณวันที่	11	เมษายน	2560	

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใน

เวียดนาม	โดยมีรายละเอียดชัดเจนว่า	การไฟฟ้าแห่งเวียดนามจะเป็น

ผู้รับผิดชอบในการรับซื้อไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตได้จากโครงการผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานแสงอาทิตย์เป็น	ระยะเวลา	20	ปี	

	 โดยปัจจุบันโครงการได้ด�าเนินการก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	

และอยู่ระหว่างการเตรียมการติดตั้งแผงโซลาร์	ซึ่งเป็นไปตามแผนงาน

ที่ได้วางไว้ทั้งหมด	และคาดว่าจะสามารถเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์	

(COD)	ได้ภายในวันที่	30	มิถุนายน	2562	อย่างแน่นอน	โดยมีอัตรารับ

ซื้อไฟฟ้าที่	9.35	เซ็นดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง	ตลอดระยะเวลา	

20	ปี

	 ในปัจจุบัน	บี.กริม	เพาเวอร์	มีโรงไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ทั้งสิ้น	32	

แห่ง	แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม	14	แห่ง	โรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์	15	แห่ง	โรงไฟฟ้าพลังน�้า	2	แห่ง		และโรงไฟฟ้าพลังงาน

ดีเซล	1	แห่ง	ตั้งอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ	โดยมีก�าลังการผลิต

ไฟฟ้ารวมกว่า	2,000	เมกะวัตต์	และมีโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างแผนการ

ก่อสร้างอีกว่า	1,000	เมกะวัตต์	รวมเป็นจ�านวนก�าลังการผลิตไฟฟ้า	

ทีมีสัญญาขายไฟฟ้าในประเทศและต่างประเทศแล้วขณะนี้รวม	3,200	

เมกะวัตต์
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TPCH	เผยอยู่ระหว่างศึกษาลงทุน	

โรงไฟฟ้าชีวมวล	4-5	โครงการ	คาดชัดเจน	Q4/61	

เล็งประมูลโรงไฟฟ้าขยะชุมชน	40	MW

	 TPCH	เผยอยู่ระหว่างศึกษาลงทุน	โรงไฟฟ้าชีวมวล	4-5	โครงการ	

คาดชัดเจน	Q4/61	เตรียมยื่นประมูลโรงไฟฟ้าขยะชุมชน	เขตหนองแขม-

อ่อนนุช	ก�าลังการผลิตรวม	40	MW		

	 นายเชิดศักดิ์	วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	ทีพีซี	

เพาเวอร์	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	TPCH	เปิดเผยว่า	ขณะนี้บริษัทฯ

อยู่ในขั้นตอนการศึกษาเจรจาเรื่องของความคุ้มค่ากับการเข้าลงทุน

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล	4-5	โครงการ	ซึ่งเป็นโครงการที่มีการขายไฟไป

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	มีก�าลังการผลิตแต่ละแห่งไม่เกิน	10	เมกกะวัตต์	ซึ่ง

คาดว่าจะได้รับข้อสรุปที่ชัดเจนภายในไตรมาส4/2561	

	 ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทฯมีโรงไฟฟ้าชีวมวลที่จ่ายไฟเข้าระบบแล้ว	(COD)	

6	แห่ง	ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าชีวมวล	ไบโอเพาเวอร์	(CRB)	,โรงไฟฟ้า

ชีวมวลแม่วงศ์	เอ็นเนอยี่	(MWE),โรงไฟฟ้าชีวมวลมหาชัย	กรีนเพาเวอร์	

(MGP)	,โรงไฟฟ้าชีวมวลทุ่งสัง	กรีน	(TSG),โรงไฟฟ้าชีวมวล	พัทลุง	

กรีน	เพาเวอร์	(PGP)	และโรงไฟฟ้าชีวมวลสตูล	กรีน	เพาเวอร์	(SGP)	

ก�าลังการผลิตรวม	60	เมกะวัตต์	และภายในปี	2563	บริษัทฯตั้งเป้าที่จะมี

ก�าลังการผลิตรวมอยุ่ที่	50	เมกะวัตต์	

	 อีกทั้งนี้บริษัทฯตั้งเป้าภายในปี	2563	ที่จะมีก�าลังการผลิตในส่วนของ

โรงไฟฟ้าขยะชุมชน	50	เมกะวัตต์	โดยขณะนี้ได้ไปแล้ว	10	เมกะวัตต์	จาก

โครงการโรงไฟฟ้าสยาม	เพาเวอร์	(SP)	จ.นนทบุรี	ซึ่งมีสัญญาสัมปทาน

รองรับถึง	28	ปี	ซึ่งคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงานจะประกาศรายชื่อ

ผู้ที่มีผ่านการพิจารณาตามความพร้อมภายในวันที่	31	ตุลาคม	2561	ซึ่ง

บริษัทฯคาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ช่วงต้นปี	2562	

	 นอกจากนี้ยังเตรียมเข้ายื่นประมูลสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	(PPA)	โรง

ไฟฟ้าขยะชุมชนอีก	2	แห่ง	ก�าลังการผลิตรวม	40	เมกะวัตต์	ประกอบด้วย

โรงไฟฟ้าขยะหนองแขม	20	เมะวัตต์	โรงไฟฟ้าขยะอ่อนนุช	20	เมกกะวัตต์	

โดยขณะนี้รอการประกาศข้อก�าหนดของผู้ว่าจ้าง	(TOR)	และแผนพัฒนา

ก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ	(PDP)	ซึ่งจะประกาศภายในเดือนกันยานยน

นี้	และคาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะแล้วเสร็จในช่วงต้นปี2562	และคาด

ว่าจะจ�าหน่ายไฟได้ในปี	2562	เช่นกัน	

	 "ขณะนี้บริษัทฯอยู่ระหว่างการติดตามแผน	PDP	ฉบับใหม่	ที่คาด

ว่าจะประกาศจัดหาผู้ประกอบการเข้าประมูลโรงไฟฟ้าขยะชุมชนอีก	500	

เมกะวัตต์	โดยบริษัทฯมีความสนใจเข้าร่วม	ซึ่งคาดว่าจะประกาศความ

ชัดเจนได้ในเดือนกันยายนนี้	"นายเชิดศักดิ์	กล่าว	

	 ส�าหรับแผนการขยายลงทุนไปต่างประเทศขณะนี้บริษัทฯก�าลังศึกษา

การเข้าไปลงทุนในกัมพูชาเป็นหลัก	และหลังจากนั้นจะคาดว่าจะขยาย

เข้าไปศึกษาที่เมียนมาร์ต่อ	ซึ่งยังไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจน

	 ด้านนางกนกทิพย์	จันทร์พลังศรี	ประธานคณกรรมการบริหาร	

กล่าวว่า	ขณะที่บริษัทฯมั่นใจว่าภาพรวมรายได้และก�าไรของบริษัทฯในช่วง

ที่เหลือของปีนี้มีแนวโน้มเติบโตดี	เนื่องจากบริษัทฯสามารถรับรู้รายได้ใน

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่จ่ายไฟเข้าระบบ	(COD)	ครบทั้ง	6	แห่งแบบ

เต็มปี	รวมทั้งสิ้น	60	เมกกะวัตต์	จากปีที่ผ่านมาที่	COD	อยู่ที่	50	เมกะ

วัตต์	

	 อย่างไรก็ตามแม้ในช่วงที่เหลือของปีนี้	บริษัทฯจะยังไม่มีการ	COD	

เพิ่มเติม	แต่มั่นใจว่าผลงานตลอดทั้งปี	2561	มีโอกาสที่จะเติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง	โดยบริษัทฯได้มีการควบคุมประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าที่ดี	สามารถ

ลดต้นทุนกระบวนการผลิต	ท�าให้มั่นใจว่าผลประกอบการตลอดทั้งปีนี้	

บริษัทฯมีโอกาสที่จะสามารถสร้างผลงานประกอบกับท�าสถิติสูงสุดใหม่

ได้	

	 อนึ่ง	ผลการด�าเนินงานงวดไตรมาส	2/61	TPCH	มีรายได้รวม	

395.24	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	155.34	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้น	65	%	เทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อน	ที่มีรายได้รวม	239.90	ล้านบาทและมีก�าไร

สุทธิ	90.35	ล้านบาท	และเพิ่มขึ้น	49.79	ล้านบาท	เมื่อเทียบกับไตรมาส

เดียวกันของปีก่อนที่มีก�าไรสุทธิ	40.56	ล้านบาท	หรือ	เติบโต	123%		

	 ขณะที่ผลการด�าเนินงานงวด	6	เดือน	สิ้นสุดวันที่	30	มิถุนายน	

2561	บริษัทฯ	มีรายได้	737.92	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	55%	จากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนที่มีรายได้	475.73	ล้านบาท	โดยมีก�าไรสุทธิอยู่ที่	171.64	ล้าน

บาท	เพิ่มขึ้น	64%	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	ที่มีก�าไรสุทธิอยู่ที่	

104.48	ล้านบาท			
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DRT	ม่ันใจรายได้ปีน้ีโต	5%	ตามเป้า		

พร้อมรักษาอัตราก�าไรข้ันต้นอยู่ท่ี	25-27%	

	 นายสาธิต	สุดบรรทัด	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	

ผลิตภัณฑ์ตราเพชร	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	DRT	เปิดเผยว่า	มั่นใจ

รายได้ปีนี้จะเติบโต	5%	จากปีก่อนที่มีรายได้	4,184.67	ล้านบาท	

โดยในปีนี้บริษัทฯ	จะใช้ก�าลังการผลิตรวมเพิ่มขึ้นเป็น	85-90%	จาก

ปีก่อนที่	80%	ขณะที่ประเมินแนวโน้มตลาดวัสดุก่อสร้างช่วงปลายปี

นับตั้งแต่เดือนกันยายน-ธันวาคม	2561	และความต้องการใช้สินค้า

วัสดุก่อสร้างจะขยายตัวได้ดีเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

เนื่องจาก	ภาคเอกชนและผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจ	

หลังจากภาครัฐได้เร่งด�าเนินการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่	

ซึ่งหลายโครงการมีความชัดเจนและเริ่มด�าเนินการได้แล้วตามแผน

งาน	เช่น	การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายทางใหม่ๆ	รถไฟทาง

คู่	มอเตอร์เวย์	และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	

(EEC)	ซึ่งส่งผลให้เกิดความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างเพื่อ

รองรับการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยและการขยายตัวของเมืองใน

จังหวัดเศรษฐกิจที่ส�าคัญๆ			

	 อย่างไรก็ตาม	ผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังมองว่า	อาจจะ

ต�่ากว่าช่วงครึ่งปีแรกเนื่องจากเข้าสู่ช่วงโลว์ซีซั่นของงานก่อสร้าง	แต่

ทั้งนี้นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาถึงปัจจุบันยังคงรักษาอัตรา

การเติบโตได้ดี	โดยช่องทางจ�าหน่ายผ่านไปยังกลุ่มลูกค้าโครงการ

อสังหาริมทรัพย์และห้างค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่	(โมเดิร์น

เทรด)	ขยายตัวได้อย่างโดดเด่นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี

ก่อน	หลังจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ลงทุนพัฒนา

โครงการที่อยู่อาศัย	ประเภทบ้านจัดสรรและทาวน์เฮาส์-ทาวน์โฮม

ทั้งในกรุงเทพฯ	และต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง	ขณะที่ผู้ประกอบการ

ห้างค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ก็มีแผนลงทุนขยายสาขาอย่างต่อ

เนื่อง	เพื่อรองรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ให้ความนิยมซื้อสินค้า

ผ่านช่องทางดังกล่าวสูงขึ้น		

	 ทั้งนี้	จากการด�าเนินแผนการตลาดของ	DRT	ที่มุ่งเสนอความ

หลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ครบครันสามารถตอบโจทย์ความ

ต้องการของลูกค้า	ภายใต้แนวคิด	‘สวยครบเซต	ตราเพชรทั้ง

หลัง’	ที่มีทั้งผลิตภัณฑ์ระบบหลังคา	กลุ่มไม้สังเคราะห์และอิฐมวล

เบา	สามารถรองรับการก่อสร้างบ้านได้ทั้งหลัง	พร้อมมุ่งบริหาร	

Product	Mix	เพื่อบริหารสัดส่วนการขายสินค้าที่มีอัตราก�าไรขั้นต้น

ที่ดีให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม	และบริหารจัดการต้นทุนการผลิตได้

อย่างมีประสิทธิภาพ	ท�าให้สามารถรับมือกับปัจจัยลบด้านต้นทุน

วัตถุดิบผลิตสินค้าบางรายการที่ปรับตัวสูงขึ้นได้	และยังท�าให้

บริษัทฯ	สามารถรักษาอัตราการท�าก�าไรขั้นต้นอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย	25-

27%		ขณะที่บริษัทได้มีการปรับราคาขายสินค้าเฉลี่ยในปีนี้ขึ้น	3-4%	

สะท้อนราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นด้วย

	 “เรามีช่องทางการจ�าหน่ายที่แข็งแกร่งและสามารถผลักดัน

การเติบโตได้ทุกช่องทาง	โดยช่องทางลูกค้าโครงการและห้างค้า

ปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่เป็นช่องทางที่เติบโตอย่างโดดเด่น	ขณะที่

ตลาดส่งออกและร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายย่อยก็ขยายตัวอยู่ใน

เกณฑ์ที่น่าพอใจ	เนื่องจากเรามีความพร้อมของสินค้าที่หลากหลาย

และคุณภาพสินค้าเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค	จึงสามารถตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี”	นายสาธิต	กล่าว	

16 www.HoonInside.com 7  September  2018



SIRI	เผยหุ้นกู้ล็อตใหญ่	5	พันลบ.	

ขายเกล้ียง	เตรียมน�าเงินพัฒนาโครงการใหม่ไตรมาส4	

และขยายก�าลังการผลิตโรงงานพรีคาสต์

	 นายวันจักร์	บุรณศิริ	ประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุน

ธุรกิจ	บริษัท	แสนสิริ	จ�ากัด	(มหาชน)	(SIRI)	เปิดเผยว่า	ล่าสุดบริษัท

ประสบความส�าเร็จในการออกหุ้นกู้เสนอขายไม่เกิน	5,000	ล้านบาท	

ดอกเบี้ยคงที่	3.20%	ต่อปี	จ่ายดอกเบี้ยทุก	ๆ	3	เดือนตลอดอายุของหุ้น

กู้	3	ปี	ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา	โดยปรากฏว่าได้รับการต้อนรับจาก

นักลงทุนอย่างล้นหลาม	จนท�าให้หุ้นกู้ล้อตใหญ่	ขายหมดในระยะเวลา

รวดเร็ว	โดย	ทั้งนี้	ทริส	เรทติ้ง	ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ใน

ระดับ	“BBB+”	แนวโน้ม	“คงที่”	เมื่อวันที่	5	กรกฎาคม	2561	ที่ผ่านมา	

สะท้อนให้เห็นถึงสถานะความเป็นผู้น�าของบริษัทและผลการด�าเนินงานใน

ช่วงที่ผ่านมาในการพัฒนาที่อยู่อาศัย	ตลอดจนแบรนด์ที่แข็งแกร่งเป็นที่

ยอมรับในที่อยู่อาศัยทุกประเภททั้ง	คอนโดมิเนียม	บ้านเดี่ยว	และทาวน์

เฮาส์	รวมถึงความครอบคลุมในทุกระดับราคา

	 ส�าหรับการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้	ยังนับเป็นการเสนอขายหุ้นกู้

มูลค่าสูงที่สุดที่แสนสิริเคยเปิดการจ�าหน่ายมาก่อน	ซึ่งได้รับการตอบรับ

อย่างดีเยี่ยมจากนักลงทุน	โดยเงินทุน	5,000	ล้านบาท	ที่ได้จากการ

ขายหุ้นกู้ในครั้งล่าสุดนี้	ส่วนหนึ่งเพื่อน�าไปช�าระคืนหุ้นกู้เดิมที่หมดอายุ

ลง	และเดินหน้าสานต่อกลยุทธ์การเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากการ

เป็นพันธมิตรกับบริษัทชั้นน�าระดับโลก	อาทิ	การจับมือกับ	Standard	

International	แบรนด์ที่ทรงพลังที่สุดในธุรกิจบูติกโฮเทล	พลิกโฉม

วงการอสังหาริมทรัพย์ในไทย	และจับมือกับ	Hostmaker	บริษัทบริหาร

จัดการอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากลอนดอน	เข้ามาช่วยบริหารจัดการ

อสังหาริมทรัพย์ให้แก่ลูกบ้านและสร้างเพิ่มความสามารถในการแข่งขันใน

ตลาดต่างประเทศ

	 นอกจากนี้บริษัทจะน�าเงินไปขยายการลงทุนเพิ่มก�าลังการผลิตใน

โรงงานพรีคาสท์แบบ	Semi-Automated	Carousel	System	ของแสน

สิริ	ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจากประเทศเยอรมัน	โดยกระบวนการผลิต

ทุกสถานีควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์	และมีการน�าเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้ใน

การประกอบแบบข้าง	(Shuttering	Robot)	ท�าให้เกิดความแม่นย�าในการ

ก�าหนดขนาดชิ้นงานพรีคาสท์	ท�างานได้รวดเร็ว	ประหยัดเวลา	และลด

ระยะเวลาการก่อสร้าง	ส�าหรับพัฒนาโครงการใหม่ของแสนสิริในไตรมาส	

4	ทั้งบ้านดี่ยว	ทาวน์เฮาส์และคอนโดมิเนียม

	 ปัจจุบันโรงงานพรีคาสท์ของแสนสิริในทั้ง	2	โรงงาน	มูลค่าการ

ลงทุน	750	ล้านบาท	ตั้งอยู่ในพื้นที่ประมาณ	107	ไร่	คลอง	10	ล�าลูกกา	

จ.ปทุมธานี	มีก�าลังการผลิตผนังส�าเร็จรูปป้อนให้โครงการต่างๆ	ของแสน

สิริได้	100%	โดยมีการวางแผนการผลิตพรีคาสต์ให้สอดคล้องกับแผนการ

เปิดโครงการใหม่ที่จะเติบโตขึ้นในทุกๆปี	โดยในปี	2561	โรงงานพรีคาสต์

ของแสนสิริ	สามารถผลิตแผ่นส�าเร็จรูปได้สูงสุดถึง	8.5	แสนตารางเมตร

ต่อปี	ผนังส�าเร็จรูปที่ผลิตได้น�าไปใช้พัฒนาที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านเดี่ยว

ทุกโครงการของแสนสิริ	อาทิ	บ้านเดี่ยวแบรนด์คณาสิริ,	สราญสิริ,	บุรา

สิริ	และเศรษฐสิริ	ในส่วนของทาวน์เฮาส์	ใช้กับทุกโครงการของสิริเพลส	

และคอนโดมิเนียม	ใช้กับ	Fa?ade	ในโครงการ	ดีคอนโด	ธรรมศาสตร์2,	

เดอะ	ไลน์	วงศ์สว่าง,	เดอะ	ไลน์		ราชเทวี,	โมนูเมนต์	สนามเป้า	และใช้

เป็นส่วนประกอบอาคารของโครงการดีคอนโด	ศรีราชา	เป็นต้น	นอกจาก

นี้บริษัทยังมีแผนเปิดตัวโรงงานพรีคาสต์เพิ่มเติมในปีหน้าอีกด้วย

	 “ส�าหรับการระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้ถือเป็นการบริหารต้นทุนของ

แสนสิริอย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่งในปี	2561	ต้นทุนทางการเงินจากการ

ออกหุ้นกู้ของแสนสิริลดลงมาอยู่ที่	3.20%	โดยปัจจุบันแสนสิริมีสัดส่วน

การระดมทุนจากหุ้นกู้อยู่ที่	50%	การกู้จากสถาบันการเงินอยู่ที่	25%	

และอีก	25%	เป็นเงินกู้ระยะสั้นของบริษัท	จากการเข้าถึงแหล่งทุนที่มี

ต้นทุนต�่านี้ท�าให้แสนสิริสามารถน�าเงินทุนที่ได้มาพัฒนาโครงการใหม่ๆได้

อย่างมีประสิทธิภาพ	ส่งผลให้บริษัทสามารถก้าวสู่ปีแห่งการเติบโตเป็น

ประวัติการณ์	จากการตั้งเป้าหมายยอดขายสูงที่สุด	45,000	ล้านบาท	ซึ่ง

ถือเป็นปีที่ดีที่สุดของแสนสิรินับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท”	นายวันจักร์	กล่าว
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PTG	ยืนยันปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น	“รัชกิจ	โฮลดิ้ง”	

ไม่กระทบอ�านาจการควบคุมและการจัดการธุรกิจ		

ยังคงเดินหน้าตามแผนธุรกิจท่ีวางไว้

	 “พีทีจี	เอ็นเนอยี”	ยืนยันปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใน	“รัชกิจ	

โฮลดิ้ง”	ไม่กระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	และยังคงถือหุ้น

ใน	PTG	จ�านวน	25.12%	ย�้าภายในสิ้นปีนี้จะเปิดสาขาสถานีบริการ

น�้ามันและแก๊สแอลพีจีให้ครบ	1,900	สาขาทั่วประเทศ	

	 นายพิทักษ์	รัชกิจประการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท	พีทีจี	เอ็นเนอยี	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	

PTG	เปิดเผยว่า	ทางบริษัทฯ	ด�าเนินการแจ้งเรื่องการปรับเปลี่ยน

โครงสร้างผู้ถือหุ้นในบริษัท	รัชกิจ	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	หรือ	“รัชกิจ	

โฮลดิ้ง”	แต่ยังคงสัดส่วนการถือหุ้นใน	PTG	อยู่ที่	25.12%		

	 “การบริหารงาน	ทิศทางการก�าหนดนโยบาย	และการด�าเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ	ยังคงเหมือนเดิม	ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

การถือหุ้นของสมาชิกในครอบครัวเป็นการด�าเนินการปกติเพื่อความ

เหมาะสมในครอบครัว	และทางครอบครัวขอยืนยันความเหนียวแน่น

และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน”	นายพิทักษ์	กล่าว	

	 โดยบริษัทยังคงมีเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลัง

ของปี	2561	ในการเดินหน้าเปิดสาขาสถานีบริการน�้ามันและแก๊ส

แอลพีจี	เพื่ออยู่ที่	1,900	สาขา	ในช่วงสิ้นปี	โดยจะเน้นการขยาย

สาขาเฉพาะในพื้นที่	ซึ่งยังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง	เช่น	ในเขต

กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	เนื่องจากมองเห็นแนวโน้มการตอบรับที่ดี

จากปริมาณการขายที่เติบโตอยู่ที่	14%	มากกว่าอัตราการเติบโตใน

ภาพรวม	ซึ่งอยู่ที่	8%

	 อีกทั้งจะเพิ่มการให้ความส�าคัญในกลุ่มธุรกิจนอนออยล์	ด้วย

การวางแผนขยายจ�านวนสาขาของธุรกิจนอนออยล์ให้รวมทั้งหมด

อยู่ที่	500	สาขา	ซึ่งได้แก่	ร้านสะดวกซื้อ	Max	Mart,	ร้านกาแฟ

พันธุ์ไทย,	ร้านคอฟฟี่เวิลด์,	ร้านข้าวแกงครัวบ้านจิตร,	ร้านซ่อม

บ�ารุงส�าหรับรถบรรทุก	Pro	Truck	และส�าหรับรถยนต์	Autobacs	

ส่วนโครงการปาล์มคอมเพล็กซ์	ขณะนี้เริ่มการรับรู้รายได้และก�าไร

ตั้งแต่ไตรมาส	2/2561	แล้ว	และคาดว่าก�าไรในปี	2561	จะอยู่ที่	40	

ล้านบาท	และปี	2562	คาดว่าจะมีก�าไรสุทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่

ระดับ	240-280	ล้านบาท	ซึ่งในปี	2562	บริษัทคาดว่าจะมีสัดส่วน

ก�าไรสุทธิจากธุรกิจนอนออยล์เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ	20-25%
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TRUE	เล็งย่ืนค�าร้องต่อศาลภายใน	90	วัน	

ค้านค�าส่ังอนุญาโตกรณีข้อพิพาททีโอที	

ชี้	ไม่กระทบกระแสเงินสด	-	การต้ังส�ารอง

	 ดร.กิตติณัฐ	ทีคะวรรณ	กรรมการผู้จัดการใหญ่	(ร่วม)	บริษัท	ทรู	

คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	TRUE	เปิดเผยว่า	บริษัทฯ	ขอแจ้งราย

ละเอียดเพิ่มเติมกรณีการน�าส่งเงินรายได้ในช่วงคุ้มครองผู้ใช้บริการ	และ	

กรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	(ADSL)	ดัง

ต่อไปนี้

	 ตามที่	คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)	ได้มีมติเรียกให้บริษัท	ทรูมูฟ	จ�ากัด	

(ทรูมูฟ)	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	ต้องน�าส่งเงินรายได้จากการให้

บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ย่าน	1800	MHz	ในช่วงคุ้มครอง

ผู้ใช้บริการ	นับตั้งแต่วันที่เข้าสู่มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการ

ชั่วคราวตามประกาศคณะกรรมการ	กสทช.	เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้

บริการเป็	นการชั่วคราวในกรณีสิ้	นสุดการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญา

การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	พ.ศ.	2556	จ�านวน	3,381.95	ล้านบาท	

นั้น	ในการนี้	บริษัทฯ	ขอเรียนให้ทราบว่า	ทรูมูฟไม่เห็นด้วยกับมติของ	

กสทช.	ดังกล่าว	และทรูมูฟอยู่ระหว่างรอหนังสือแจ้งมติอย่างเป็	นทา

งการจาก	กสทช.	จึงจะสามารถพิจารณารายละเอียดเพื่อประกอบการ

ด�าเนินการได้	โดยจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

	 นอกจากนี้	เมื่อวันที่	28	ตุลาคม	2548	บริษัท	ทีโอที	จ�ากัด	

(มหาชน)	(ทีโอที)	ได้ยื่นค�าเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ	

ระบุว่าบริษัทฯ	ละเมิดข้อตกลงในสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยาย

บริการโทรศัพท์โดยให้บริการหรือยินยอมให้ผู้อื่นน�าอุปกรณ์ในระบบไปให้

บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	(ADSL)	และเรียกค่าเสียหายจากการขาด

รายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	(ADSL)	ซึ่งบริษัทฯ	ได้

เปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล	(แบบ	56-1)	ประจ�าปี	

2560	นั้น	บริษัทฯ	ขอแจ้งความคืบหน้าที่ส�าคัญว่า	เมื่อวันที่	4	กันยายน	

พ.ศ.	2561	บริษัทฯ	ได้รับค�าชี้	ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการซึ่งได้มีค�า

ชี้	ขาดให้บริษัทฯ	ช�าระเงินค่าผิดสัญญาให้แก่ทีโอทีตั้งแต่เดือนกันยายน	

2544	ถึงสิงหาคม	2558	เป็	นจ�านวน	59,120.65	ล้านบาท	และ	ดอกเบี้	

ยจ�านวน	16,978.65	ล้านบาท	พร้อมดอกเบี้	ยร้อยละ	6.6875	ต่อปี	จาก

ต้นเงิน	59,120.65	ล้านบาท	ตั้งแต่เดือนกันยายน	2558	จนกว่า	จะช�าระ

เสร็จสิ้น	และให้ช�าระเงินตั้งแต่เดือนตุลาคม	2558	ถึงธันวาคม	2560	

จ�านวน	17,076.92	ล้านบาทและ	ดอกเบี	ยจ�านวน	1,298.05	ล้านบาท	

พร้อมดอกเบี้	ยร้อยละ	6.6875	ต่อปีจากต้นเงิน	17,076.92	ล้านบาท	

ตั้งแต่เดือนมกราคม	2561	จนกว่าจะช�าระเสร็จสิ้น	

	 บริษัทฯ	ขอเรียนให้ทราบว่า	คดีดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด	และบริษัทฯ	ได้

พิจารณาแล้ว	ไม่เห็นพ้องกับ	ค�าชี้	ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว	

ประกอบกับค�าชี้	ขาดดังกล่าวถูกชี้	ขาดโดยคะแนนเสียงข้างมาก	โดยคณะ

อนุญาโตตุลาการเสียงข้างน้อยไม่เห็นด้วย	ซึ่งบริษัทฯ	จะด�าเนินการตาม

กฎหมายต่อไป	โดยจะยื่นค�าร้องต่อศาลที่มีอ	านาจภายในก	าหนดเวลา

ตามกฎหมาย	(ปกติคือ	90	วัน)	ในขณะนี้	บริษัทฯ	ก�าลังศึกษาค�าชี้	ขาด

ร่วมกับฝ่ายกฎหมาย	และยังรอความเห็นจากอนุญาโตตุลาการฝ่ายข้าง

น้อยซึ่งยังไม่ได้รับจากสถาบันอนุญาโตตุลาการ	หลังจากที่ศาลชี้	ขาดแล้ว

ก็อาจมีการอุทธรณ์กันต่อไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด	เมื่อมีความคืบหน้า	ที่

ส�าคัญเกี่ยวกับคดีนี้เป็	นประการใด	บริษัทฯ	จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

	 ส่วนของผลกระทบต่อสภาพคล่องของกิจการในการจ่ายภาระผูกพัน

ทางการเงินต่างๆ	นั้น	เนื่องจากบริษัทฯ	มิได้เห็นพ้องกับค�าชี้	ขาดของ

อนุญาโตตุลาการ	และ	จะด�าเนินการตามกฎหมายต่อไป	บริษัทฯ	จึงคาด

ว่าผลค�าชี้	ขาดดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดหรือสถานะ

ทางการเงินของบริษัทฯ	หรือความสามารถในการช�าระหนี้	ของบริษัทฯ	

ด้านผลกระทบเกี่ยวกับการตั้งส�ารองในงบการเงินนั้น	บริษัทฯ	คาดว่าจะ

ไม่มีผลกระทบต่อการตั้งส�ารองในงบการเงิน
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ตลท.	จับมือเคลียร์สตรีม

เชื่อมกองทุนรวมไทยสู่ผู้ลงทุนท่ัวโลก

	 ตลาดหลักทรัพย์ฯ	และเคลียร์สตรีม	ลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือเชื่อมต่อแพลตฟอร์มกองทุนรวม	“FundConnext”	กับ	

“Vestima”	เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมกองทุนรวมไทยที่

มีการเชื่อมต่อการลงทุน	เปิดประตูรับการลงทุนจาก	56	ประเทศทั่วโลกสู่

กองทุนรวมไทยอย่างไร้พรมแดน

	 นายภากร	ปีตธวัชชัย	กรรมการและผู้จัดการ	ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	กล่าวว่า	ความร่วมมือเชื่อมต่อ	“FundConnext”	

แพลตฟอร์มกลางส�าหรับกองทุนรวมไทย	กับ	“Vestima”	แพลตฟอร์ม

ซื้อขายกองทุนทั่วโลกของบริษัท	เคลียร์สตรีมแบงกิ้ง	(Clearstream	

Banking	S.A.)	ซึ่งเป็นศูนย์ฝากหลักทรัพย์ระหว่างประเทศระดับโลก	เป็น

ความก้าวหน้าครั้งส�าคัญของตลาดทุนไทยที่เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนใน	56	

ประเทศทั่วโลกสามารถเข้ามาลงทุนในกองทุนของไทยได้อย่างสะดวก

รวดเร็ว	เป็นโลกการลงทุนที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริง	ตามเป้าหมายที่

จะสร้างจุดเปลี่ยนตลาดทุนจากการมีแพลตฟอร์มที่ต่อยอดโอกาสทาง

ธุรกิจให้ผู้ร่วมตลาด	พร้อมตอกย�้าจุดยืนการเป็นตลาดทุนระดับสากล

ที่โดดเด่นในเวทีโลก	ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมกองทุนรวม

และหน่วยงานก�ากับที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี	การเชื่อมต่อระบบ

ซึ่งคาดว่าจะเริ่มในช่วงต้นปี	2562	จะเป็นพัฒนาการก้าวส�าคัญอีกครั้ง

ของ	“FundConnext”	หลังจากการเปิดให้บริการในปี	2560	เป็นระบบ

กลางที่ผู้ร่วมตลาดสามารถเข้ามาใช้งานเพื่อติดต่อระหว่างกันอย่างมี

ประสิทธิภาพและเชื่อมต่อได้สะดวกมากยิ่งขึ้น	(open	architecture)	ซึ่ง

ปัจจุบันมี	บลจ.	ไทย	15	ราย	และบริษัทนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน	16	

รายใช้งานและจะมีผู้ใช้จ�านวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง	

	 “ผู้ลงทุนต่างชาติมีความสนใจที่จะลงทุนในกองทุนรวมของไทย

อย่างต่อเนื่อง	สอดคล้องกับความสนใจลงทุนในประเทศไทยและอาเซียน

ที่มีอัตราการเติบโตสูง	ซึ่งปัจจุบันอุตสาหกรรมกองทุนรวมไทยมีขนาด

ประมาณ	4.6	ล้านล้านบาทและเติบโตต่อเนื่อง	รวมทั้งด้านจ�านวนและ

ความหลากหลายของกองทุน	จึงท�าให้เกิดความร่วมมือครั้งนี้	โดยในระยะ

แรกจะให้บริการในการรับค�าสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน	และช�าระราคาค่าซื้อ

ขายหน่วยลงทุนส�าหรับผู้ลงทุนต่างชาติที่จะลงทุนในกองทุนของไทย”	

นายภากรกล่าวเพิ่มเติม

	 นาย	Philippe	Seyll	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม	และ	Head	of	

Investment	Funds	Services	บริษัท	เคลียร์สตรีมแบงกิ้ง	กล่าวว่า	การ

เชื่อมโยงกับ	“FundConnext”	อยู่ภายใต้กลยุทธ์ที่จะขยายเครือข่ายการ

เชื่อมโยงการลงทุนให้ครอบคลุมกองทุนในภูมิภาคเอเชีย	เปิดโอกาสให้ผู้

ลงทุนทั่วโลกสามารถเข้าถึงกองทุนรวมของประเทศไทยได้อย่างสะดวก

	 นายรพี	สุจริตกุล	เลขาธิการ	ส�านักงาน	ก.ล.ต.	กล่าวว่า	

“FundConnext”	เป็นโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญซึ่งเกิดจากความร่วมมือ

ระหว่างกันของภาคตลาดทุนไทยเพื่อส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรม

กองทุนรวม	โดยสร้างมาตรฐานให้กระบวนการซื้อขายหน่วยลงทุน	เอื้อให้

เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่	โดยส�านักงาน	ก.ล.ต.	พร้อมสนับสนุนด้านกฎ

เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	และเชื่อว่าความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ	กับ

เคลียร์สตรีมจะขับเคลื่อนการเติบโตระยะยาวให้กับตลาดทุนไทย

	 อนึ่ง	เคลียร์สตรีมเป็นศูนย์ฝากหลักทรัพย์ระหว่างประเทศระดับโลก	

มีส�านักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศลักเซมเบิร์ก	โดยเคลียร์สตรีมเป็นบริษัท

ภายใต้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน	ซึ่งเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุด

ในประเทศเยอรมนี	ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานหลังการซื้อขายส�าหรับ

ตราสารหนี้ของยุโรป	และบริการด้านหลักทรัพย์แก่ตลาดจาก	56	ประเทศ

ทั่วโลก	โดยเคลียร์สตรีมเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการส่งมอบและรับฝากหลัก

ทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ที่รับฝากรวมถึง	13	ล้าน

ล้านยูโร	นอกจากนี้ยังมีการด้านกองทุนรวมที่ครบวงจรเพื่อให้บริการแก่

ลูกค้าด้วย
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ก.ล.ต.	เปิดเผยรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจเป็น
ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

ตามบทเฉพาะกาลเพ่ิมเติมอีก	1	ราย

	 ก.ล.ต.	เปิดเผยรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่สามารถ

ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้ตามบทเฉพาะกาล	

เพิ่มเติมอีก	1	ราย	คือ	บริษัท	เซาท์อีส	เอเชีย	ดิจิทัล	เอ็กซ์เชนจ์	จ�ากัด	

(SEADEX)	สืบเนื่องจาก	พ.ร.ก.	การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล	

พ.ศ.	2561	ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่	14	พฤษภาคม	2561	อนุญาต

ให้ผู้ที่ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่แล้วก่อนวันที่กฎหมายมีผล	

และได้ยื่นค�าขออนุญาตต่อ	ก.ล.ต.	ภายในก�าหนด	90	วัน	สามารถ

ประกอบธุรกิจดังกล่าวต่อไปได้จนกว่าจะมีค�าสั่งไม่อนุญาต	และก่อน

หน้านี้	ก.ล.ต.	ได้เปิดเผยรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่มดังกล่าวซึ่งมี

จ�านวนทั้งสิ้น	7	รายไปแล้วนั้น	

	 ขณะนี้	ก.ล.ต.	ได้ตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์

ดิจิทัลราย	บริษัท	เซาท์อีส	เอเชีย	ดิจิทัล	เอ็กซ์เชนจ์	จ�ากัด	(SEADEX)	

แล้ว	พบว่า	SEADEX	มีการประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์

ดิจิทัลอยู่จริง	ตั้งแต่ก่อนวันที่กฎหมายมีผลใช้	และ	SEADEX	ได้ยื่น

ค�าขออนุญาตตามบทเฉพาะกาลก่อนวันที่	14	สิงหาคม	2561	แล้ว	จึง

ท�าให้	SEADEX	สามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ตามบทเฉพาะกาลเพิ่ม

เติมอีก	1	ราย		

	 ทั้งนี้	ก.ล.ต.	อยู่ระหว่างพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้ยื่นค�าขอ

อนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลแล้ว	โดยหากพบว่า	มีคุณสมบัติ

เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	คณะกรรมการ	ก.ล.ต.	จะเสนอต่อรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตต่อไป	และ

ส�าหรับผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายอื่น	ๆ	สามารถยื่น

ขออนุญาตได้โดย	ก.ล.ต.	จะพิจารณาคุณสมบัติตามขั้นตอนที่ก�าหนด	

ทั้งนี้	ไม่มีข้อจ�ากัดเรื่องจ�านวนใบอนุญาตแต่อย่างใด

	 อนึ่ง	ในปัจจุบันพบว่า	มีผู้ฉวยโอกาสน�าเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลไปใช้

บังหน้าในการหลอกลวงให้ลงทุน	ดังนั้น	ก.ล.ต.	จึงขอให้ประชาชนใช้

ความระมัดระวังหากได้รับการชักชวนให้ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์

ดิจิทัล	ควรตรวจสอบว่า	ผู้ชักชวนอยู่ในรายชื่อของ	ก.ล.ต.	หรือไม่		

และขอย�้าว่า	ปัจจุบัน	ก.ล.ต.	ยังไม่มีการให้อนุญาตการออกและเสนอ

ขายโทคเคนดิจิทัลหรือไอซีโอแต่อย่างใด	ดังนั้น	ผู้ที่ได้รับการชักชวนดัง

กล่าว	โปรดแจ้งเบาะแสต่อ	ก.ล.ต.	ที่	Help	Center	เบอร์	1207
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ท่ีปรึกษาทางการเงินม่ันใจกองทุน	TFFIF	
เพ่ิมศักยภาพประเทศ	เปิดโอกาสนักลงทุน
รับผลตอบแทนสม�่าเสมอในระยะยาว

	 ที่ปรึกษาทางการเงินกองทุนรวมโครงสร้างพื้น

ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	มั่นใจกองทุน	TFFIF	

ช่วยสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาค

รัฐ	ลดภาระหนี้สาธารณะของประเทศ	สร้างโอกาส

การออมเงินให้แก่ผู้ลงทุน	จากการเข้าลงทุนครั้ง

แรกในสิทธิในการรับรายได้ร้อยละ	45	ของค่าผ่าน

ทางพิเศษ	2	สายที่จัดเก็บได้เป็นระยะเวลา	30	ปี	ซึ่ง

เป็นทรัพย์สินของ	กทพ.	ที่มีผลการด�าเนินงานที่

โดดเด่นในช่วงที่ผ่านมา	พร้อมเตรียมแผนโรดโชว์ให้

ข้อมูลแก่นักลงทุนในภูมิภาคต่างๆ	เพื่อเปิดโอกาสให้

แก่ประชาชนได้รับผลตอบแทนที่สม�่าเสมอในระยะ

ยาว			

	 นายวราห์	สุจริตกุล	กรรมการบริหาร	บริษัท

หลักทรัพย์	ฟินันซ่า	จ�ากัด	ในฐานะที่ปรึกษา

ทางการเงินและผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับ

ประกันการจ�าหน่าย	เปิดเผยว่า	การจัดตั้งกองทุน

รวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	

หรือ	กองทุน	TFFIF	เป็นไปตามการประชุมคณะ

รัฐมนตรีเมื่อวันที่	17	พฤศจิกายน	2558	โดยพล

เอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	ที่สั่งการ

ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก�าหนดแนวทางการ

ระดมทุนในตลาดทุน	เพื่อน�ามาสนับสนุนการด�า

เนินนโยบายด้านเศรษฐกิจ	โดยเฉพาะการลงทุน

โครงสร้างพื้นฐานของประเทศขนาดใหญ่	โดยในการ

ประชุมคณะรัฐมนตรี	(ครม.)	เมื่อวันที่	15	ธันวาคม	

2559	ได้มีมติเห็นชอบหลักการจัดตั้งกองทุน	TFFIF	

ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ	

	 ทั้งนี้	หลักการจัดตั้งกองทุน	TFFIF	นั้นเพื่อ

สนับสนุนการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

ของรัฐ	เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระยะ

ยาว	จัดหาแหล่งเงินทุนใหม่ในการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานของรัฐ	เป็นช่องทางให้นักลงทุนและผู้มีเงิน

ออมสามารถลงทุนในทรัพย์สินของรัฐที่มีคุณภาพ

และสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนของประเทศ	โดย

การระดมทุนด้วยการจัดตั้งกองทุน	TFFIF	มีข้อดีใน

การลดภาระในการลงทุนของภาครัฐ	เนื่องจากการ

ลงทุนของภาครัฐที่ผ่านมานั้นจะเกิดจากการกู้ยืม

เงินเป็นหลัก	ซึ่งปัจจุบันมีข้อจ�ากัดด้านการลงทุน

จากเพดานหนี้สาธารณะของไทยอยู่ที่	41%	ต่อจีดีพี	

แม้ว่าระดับเพดานหนี้สาธารณะดังกล่าวยังต�่ากว่า

นโยบายทางการคลังเพื่อความยั่งยืนของประเทศ	ที่

ก�าหนดให้หนี้สาธารณะของไทยไม่ควรเกิน	60%	ต่อ

จีดีพี	แต่ประเทศไทยยังมีความจ�าเป็นต้องลงทุนอีก

หลายส่วน	อาทิ	การรักษาพยาบาล	การศึกษา	ฯลฯ	

การจัดตั้งกองทุน	TFFIF	จึงช่วยสนับสนุนการลด

ภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประเทศ

	 	นายอนุวัฒน์	ร่วมสุข	กรรมการผู้จัดการ	

หัวหน้าฝ่ายตลาดทุน	บริษัทหลักทรัพย์	ภัทร	จ�ากัด	

(มหาชน)	ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการ

การจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่าย	เปิดเผย

ว่า	กองทุน	TFFIF	นั้น	จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนในวงกว้าง	และน�า

เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน	ไปลงทุน

ในกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพในการสร้าง

ผลตอบแทนเพื่อเป็นรายได้ของกองทุน	และสร้าง

การเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กองทุนสามารถจ่าย

ผลตอบแทนได้อย่างสม�่าเสมอ	และไม่มีการก�าหนด

อายุกองทุน	โดยกองทุน	TFFIF	มีนโยบายที่จะจ่าย

ผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ	2	

ครั้ง	ในกรณีที่กองทุนมีก�าไรสะสมเพียงพอ	และโดย

รวมแล้วในแต่ละรอบบัญชี	จะจ่ายในอัตราไม่น้อย

กว่าร้อยละ	90	ของก�าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว	

	 ส่วนทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่

กองทุน	TFFIF	จะลงทุนครั้งแรก	ได้แก่	การลงทุน

ในสิทธิในรายได้ร้อยละ	45	ของค่าผ่านทางรวม

สุทธิที่จัดเก็บได้จากเส้นทางปัจจุบันของทางพิเศษ	

2	สาย	เป็นระยะเวลา	30	ปี	โดยที่การทางพิเศษ

แห่งประเทศไทย	(กทพ.)	ยังคงเป็นผู้บริหารจัดการ

ตามปกติ	ได้แก่	1.	ทางพิเศษฉลองรัช	ระยะทาง	

28.2	กิโลเมตร	ที่เชื่อมต่อถนนวงแหวนรอบนอก	

กรุงเทพมหานคร	ด้านตะวันออกบริเวณจตุโชติ	เข้า

กับทางพิเศษเฉลิมมหานคร	บริเวณอาจณรงค์และ

ทางพิเศษบางนา	–	อาจณรงค์	และ	2.	ทางพิเศษ

บูรพาวิถี	ระยะทาง	55	กิโลเมตร	ซึ่งเป็นหนึ่งในทาง

ยกระดับที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางที่มีระยะทางยาว

ที่สุดในประเทศไทย	และมีจุดเริ่มต้นจากปลายทาง

พิเศษเฉลิมมหานครบริเวณบางนาไปทางทิศตะวัน

ออก	ข้ามแม่น�้าบางปะกง	สิ้นสุดที่จังหวัดชลบุรี	

	 นายเอกภพ	เมฆกัลจาย	ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่	สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน	

ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)ในฐานะที่ปรึกษา

ทางการเงินและผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับ

ประกันการจ�าหน่าย	เปิดเผยว่า	ส�าหรับผลการ

ด�าเนินงานของทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษ

บูรพาวิถี	ที่กองทุน	TFFIF	เข้าลงทุนในรายได้ครั้ง

แรก	มีปริมาณการจราจรโดยเฉลี่ย	369,464	คัน

ต่อวัน	ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	

2560	และ	386,891	คันต่อวันส�าหรับงวด	6	เดือน

สิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2561	โดยรายได้ค่าผ่านทาง

พิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก	คิดเป็น	

4,672	ล้านบาท	ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	30	

กันยายน	2560	และ	2,045	ล้านบาท	ส�าหรับงวด	

6	เดือนสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2561		

	 ขณะที่ความคืบหน้าการน�ากองทุน	TFFIF	เข้า

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาค�าขออนุมัติและ

ร่างหนังสือชี้ชวน	(Filing)	ส�าหรับการเพิ่มทุน

ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	นอกจากนี้กองทุน	

TFFIF	มีแผนที่จะให้ข้อมูลกับนักลงทุนในภูมิภาค

ต่างๆ	เพื่อสร้างความเข้าใจและชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ

และโอกาสในการรับผลตอบแทนที่สม�่าเสมอจาก

กองทุน	TFFIF	โดยการจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วน

ของผู้ลงทุนทั่วไปนั้น	จะด�าเนินการในรูปแบบ	Small		

Lot	First		เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับสิทธิในการ

จองซื้อหน่วยลงทุนอย่างทั่วถึง
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คลัง	เผย	หน้ีสาธารณะคงค้าง	ณ	ส้ินเดือนก.ค.61	

คิดเป็น	40.8%	ของ	GDP

	 สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ	GDP	ณ	สิ้นเดือน

กรกฎาคม	2561	คิดเป็นร้อยละ	40.88	ของ	GDP	

โดยรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศอย่างต่อเนื่องและวางรากฐานเศรษฐกิจ

ในระยะยาว	ซึ่งรวมถึงโครงการลงทุนโครงสร้าง

พื้นฐาน	อาทิ	โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและโครงการ

ก่อสร้างรถไฟทางคู่ในภูมิภาคต่างๆ	ของประเทศ	

ในขณะเดียวกันก็มีการช�าระคืนหนี้อย่างต่อเนื่อง				

เพื่อเป็นการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง	โดย

รายการช�าระหนี้ที่ส�าคัญคือการช�าระคืนหนี้ใน

ประเทศของรัฐบาลก่อนครบก�าหนด	วงเงิน	10,383	

ล้านบาท	ซึ่งส่งผลให้ยอดหนี้คงค้างลดลง	และ

เป็นการลดภาระดอกเบี้ยในอนาคต	ที่ต้องจ่ายจาก

เงินงบประมาณของประเทศได้ประมาณ	260	ล้าน

บาท	

	 นายภูมิศักดิ์	อรัญญาเกษมสุข	ผู้อ�านวย

การส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	ได้รายงาน

หนี้สาธารณะคงค้าง	ณ	วันที่	31	กรกฎาคม	

2561	มีจ�านวน	6,557,290.60	ล้านบาท	หรือ

คิดเป็นร้อยละ	40.88	ของ	GDP	โดยแบ่งเป็นหนี้

รัฐบาล	5,251,290.17	ล้านบาท	หนี้รัฐวิสาหกิจ	

922,047.84	ล้านบาท	หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบัน

การเงิน*	(รัฐบาลค�้าประกัน)	375,133.92	ล้านบาท	

และหนี้หน่วยงานของรัฐ	8,818.67	ล้านบาท	โดยมี

รายละเอียด	ดังนี้

	 *	หนี้รัฐบาล	จ�านวน	5,251,290.17	ล้าน

บาท	มีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของหนี้

รัฐบาล	ดังนี้

	 •	การกู้เงินภายใต้แผนที่ก�าหนดไว้ในพระราช

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	2561	เพิ่ม

ขึ้น	23,200	ล้านบาท	เพื่อชดเชยการขาดดุลงบ

ประมาณ	โดยน�าไปลงทุนในการพัฒนาประเทศสร้าง

ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับทางเศรษฐกิจเป็น

ส�าคัญ	ซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่ก�าหนดไว้	

	 •	การช�าระคืนหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาด

ดุลงบประมาณและการบริหารหนี้	จ�านวน	10,383	

ล้านบาท

	 •	การช�าระคืนหนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้าง

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	จ�านวน	1,381	ล้านบาท

	 •	การกู้เพื่อการลงทุนจากแหล่งเงินกู้ใน

ประเทศเพิ่มขึ้น	2,205.79	ล้านบาท	โดยแบ่ง

เป็นการกู้ให้กู้ต่อแก่	(1)	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

แห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้จ�านวน	1,205.10	

ล้านบาท	เพื่อจัดท�าโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม	

สายสีเขียว	และสายสีน�้าเงิน	(2)	การรถไฟแห่ง

ประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้จ�านวน	945.12	ล้านบาท	

เพื่อจัดท�า	โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่	ช่วงชุมทาง

ถนนจิระ	–	ขอนแก่น	โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้น

ทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก	ช่วงฉะเชิงเทรา	

–	คลองสิบเก้า	–	แก่งคอย	โครงการรถไฟชานเมือง

สายสีแดง	ช่วงบางซื่อ	–	รังสิต	โครงการก่อสร้าง

รถไฟทางคู่	ช่วงลพบุรี	–	ปากน�้าโพ	โครงการ

ก่อสร้างทางคู่	ช่วงนครปฐม	–	ชุมพร	และโครงการ

ก่อสร้างทางคู่	ช่วงมาบกะเบา	–	ชุมทางถนนจิ

ระ	และ	(3)	การเคหะแห่งชาติเบิกจ่ายเงินกู้จ�านวน	

55.57	ล้านบาท	เพื่อจัดท�าโครงการอาคารพัก

อาศัยแปลง	G	ตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมือง

ชุมชนดินแดง	ทั้งนี้	เมื่อโครงการต่างๆ	แล้วเสร็จ

คาดการณ์ว่าจะสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและ

สังคมโดยรวมอย่างมีนัยส�าคัญ	กล่าวคือ

โครงการลงทุนของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่อยู่

ระหว่างการเบิกจ่าย	เมื่อแล้วเสร็จจะมีผลตอบแทน

ทางเศรษฐกิจประมาณ	15.72	%	ของมูลค่าการ

ลงทุนของโครงการ	จากการเพิ่มประสิทธิภาพ	

ของการขนส่งทางรถไฟ	ลดระยะเวลาการเดิน

ทาง	กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค	ลดอุบุติเหตุ

บนท้องถนน	และเป็นทางเลือกใหม่ในการเดินทาง

ของประชาชน	โครงการลงทุนของการรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	เมื่อแล้วเสร็จจะมี

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจประมาณ	15.13	%	ของ

มูลค่าการลงทุนของโครงการ	และประโยชน์ที่สังคม

ได้รับ	ได้แก่		การประหยัดค่าใช้จ่ายน�้ามันเชื้อเพลิง	

ประหยัดเวลาของผู้ใช้ยานพาหนะ	ลดความเสียหาย

จากอุบัติเหตุบนท้องถนน	และลดมลพิษทางสิ่ง

แวดล้อม

	 •	หนี้ต่างประเทศเพิ่มขึ้นสุทธิ	1,233.83	ล้าน

บาท	จากการเบิกจ่ายและช�าระคืนเงินกู้สกุลต่างๆ	

การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	และการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

	 *	หนี้รัฐวิสาหกิจ	จ�านวน	922,047.84	ล้าน

บาท	โดยการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญเกิดจาก

	 •	หนี้ที่รัฐบาลค�้าประกัน	ลดลงสุทธิ	28.15	

ล้านบาท	โดยรายการที่ส�าคัญเกิดจากหนี้ที่ลดลง

ของ	บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	หนี้ที่รัฐบาลไม่ค�้าประกัน	เพิ่มขึ้นสุทธิ	

3,131.22	ล้านบาท	โดยรายการที่ส�าคัญเกิดจากการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

	 *	หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	

(รัฐบาลค�้าประกัน)	จ�านวน	375,133.92	ล้านบาท	

ลดลงสุทธิ	1,272.85	ล้านบาท	โดยรายการที่ส�าคัญ

เกิดจากหนี้ที่ลดลงของธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร	

	 *	หนี้หน่วยงานของรัฐ	จ�านวน	8,818.67	

ล้านบาท	ลดลงสุทธิ	19.34	ล้านบาท	เนื่องจากหนี้

ที่ลดลงของส�านักงานธนานุเคราะห์				

	 หนี้สาธารณะคงค้าง	ณ	สิ้นเดือนกรกฎาคม	

2561	จ�านวน	6,557,290.60	ล้านบาท	แบ่งออก

เป็น	หนี้ในประเทศ	6,300,573.04	ล้านบาท	หรือ

ร้อยละ	96.09	และหนี้ต่างประเทศ	256,717.56	

ล้านบาท	(ประมาณ	7,719.46	ล้านเหรียญสหรัฐ)	

หรือร้อยละ	3.91	ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมด	

และหนี้สาธารณะ	คงค้างแบ่งตามอายุคงเหลือ	

สามารถแบ่งออกเป็นหนี้ระยะยาว	5,672,526.27	

ล้านบาท	หรือร้อยละ	86.51	และหนี้ระยะสั้น	

884,764.33	ล้านบาท	หรือร้อยละ	13.49	ของหนี้

สาธารณะคงค้างทั้งหมด			

	 คณะโฆษกส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	โทร.	

02	265	8050	ต่อ	5520
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	 แม่มดน้อย	ภาคพิสดาร	มองบรรยากาศตลาดหุ้นไทย	ยามนี้ทั้งแกว่ง	ทั้ง

เหวี่ยง	สอดคล้องกับตลาดหุ้นภูมิภาคบ้าง	ตลาดต่างประเทศบ้าง	โดยมีดาวโจนส์	

ตลาดหุ้นสหรัฐ	เป็นตัวแปรชี้น�า	ท่ามกลางสงครามการค้าสหรัฐ-จีน	การเจรจาที่

ทั่วโลกจับตามอง	เพราะไม่รู้ว่า	จะจบลง	และไปต่อสู่เกมใหม่ๆอีกหรือไม่	ค่าเงินทั่ว

โลกปั่นป่วน	หนักไปข้างอ่อนค่า	วิกฤติเศรษฐกิจเกิดขึ้นในหลายประเทศ

	 เกมหุ้นอย่างนี้	จังหวะไหน	นักลงทุน	เก็บเกี่ยว	ก�าไรได้	ก็ควรตักตวงเอาไว้	

เพราะยามหุ้น	ราคาหุ้นตกหนักๆ	ตกจนเว่อร์	ก็เป็นโอกาสเก็งก�าไร.........

	 วานนี้ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ	1,693.94	จุด	เพิ่มขึ้น	7.57	จุด	หรือ	0.45%	

มูลค่าการซื้อขาย	54,643.55	ล้านบาท	สรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ	

1,369.22	ล้านบาท	บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ	1,031.44	ล้านบาท	นักลงทุน

ต่างประเทศขายสุทธิ	2,554.88	ล้านบาท	นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ		

2,892.65	ล้านบาท

	 พิทักษ์	รัชกิจประการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	

PTG	ยืนยันปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใน	“รัช

กิจ	โฮลดิ้ง”	ไม่กระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ

ของบริษัท	และยังคงถือหุ้นใน	PTG	จ�านวน	

25.12%	ย�้าภายในสิ้นปีนี้จะเปิดสาขาสถานี

บริการน�้ามันและแก๊สแอลพีจีให้ครบ	1,900	

สาขาทั่วประเทศ

	 กูรูบัวหลวง	คาดยอดขาย	

BEAUTY	ไตรมาส	3ปีนี้	ท�าสถิติสูงสุด

ใหม่-Q4	โตต่อเนื่อง	เป้าสิ้นปีนี้	15.50บ.

ราคาหุ้นยังสามารถปรับขึ้นได้อีกและน่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของ

กลุ่มค้าปลีก	เนื่องจากการฟืนตัวมีแนวโน้มแข็งแกร่งกว่าที่ตลาดคาดไว้	และด้วย	

PER	เพียง	22.4	เท่าปี	2561	ซึ่งถูกที่สุดในกลุ่มฯ	เราจึงยังคงค�าแนะน�า	"ซื้อ"

 BGRIM	เผย5ก.ย.61Dau	Tieng	Ninh	EnergyลงนามPPA	กับ	

Electricity	of	Vietnam	(EVN)	แล้ว	...Dau	Tieng	Ninh	Energy	Joint	Stock	

Company	เป็นบริษัทผู้ด�าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	ก�าลังการ

ผลิตติดตั้ง	420	เมกะวัตต์	ในประเทศเวียดนาม	โดยมีอัตรารับซื้อไฟฟ้าที่	9.35	

เซ็นดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง	เป็นระยะเวลา	20	ปี	คาดว่าจะเปิดด�าเนิน

การเชิงพาณิชย์	(COD)	ได้ภายใน30	มิถุนายน	2562

  DRT	ส่องแนวโน้มตลาดวัสดุก่อสร้างช่วงปลายปีสดใส	หลังโครงการ

ลงทุนภาครัฐมีความชัดเจนและเร่งด�าเนินการก่อสร้างหนุนความต้องการใช้วัสดุ

ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ด้านผู้บริหารมั่นใจยอดขายปีนี้จะเติบโตไม่ต�่ากว่า	5%	ตามแผน

งาน	ชูกลยุทธ์การบริหาร	Product	Mix	และบริหารต้นทุนการผลิตรับมือราคา

วัตถุดิบบางรายการที่เพิ่มขึ้น	หวังรักษาอัตราก�าไรขั้นต้นอยู่ที่	25-27%	

 PHOL	มั่นใจทั้งปีพลิกมีก�าไรได้	อวดผลงานครึ่งแรกปี	2561	ก�าไรสุทธิอยู่

ที่	24.55	ล้านบาท	จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ	96.61	ล้านบาท	จาก

ต้นทุนขายลดลง	อีกทั้งต้นทุนส่วนเกินจากโครงการระบบน�้าประปาชุมชนที่ลด

ลง	เปิดแผนครึ่งปีหลังเน้นขยายฐานลูกค้าเดิมและติดตามประมูลงานขายในกลุ่ม

ลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน	ชูสินค้าและบริการกลุ่มความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	

และสภาพแวดล้อมเป็นรายได้หลัก	

 DTAC	ยื่นค�าฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนมติกสทช.	กรณี

เยียวยา	850	MHz-คุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการขณะนี้	ใกล้ถึงวันสิ้นสุดสัญญา

สัมปทานแล้ว	ดังนั้น	เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ใช้บริการให้สามารถใช้บริการ

โทรคมนาคมบนโครงข่ายย่าน	850	MHz	ได้ต่อไปภายหลังวันที่	15	กันยายน	

2561	อันเป็นไปตามสิทธิตามประกาศมาตรการเยียวยาฯ	

 TRUE	เล็งยื่นค�าร้องต่อศาลภายใน	90	วัน	ค้านค�าสั่งอนุญาโตกรณี

ข้อพิพาททีโอที	ชี้	ไม่กระทบกระแสเงินสด-การตั้งส�ารอง	ฝั่งราคาหุ้น	TRUE	ก็

กระเตื้องขึ้น	หลังจากระหว่างชั่วโมงการซื้อขายราคาหุ้นลงลึกถึง	5.55	บาท

 “ดู เดย์ ดรีม”	ส่ง	Oxe’Cure	บุกตลาดรักษาสิว	จับมือ	DKSH	เสริม
ความแข็งแกร่ง	หนุนการกระจายสินค้า	และท�าการตลาดทั่วประเทศ	เล็งเป้าราย

ได้ปี	62	แตะ	100	ล้าน			

			แกว่งแอนด์เหว่ียง

บล.กรุงศรี	:	CKP	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	4.80	บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	NWR	แนะน�า	Fully	Valued	ราคาพื้นฐาน	ที่	0.86	บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	CPF	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	30.00	บ.

บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	NWR	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	1.30	บ.	
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DDD	ส่ง	Oxe'Cure	บุกตลาดรักษาสิว	แท็คทีม	DKSH	หนุนการเติบโต

ในอนาคต1.
	 นายปิยวัชร	ราชพลสิทธิ์	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	บริษัท	ดู	เดย์	ดรีม	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	DDD	เจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์

บ�ารุงผิวสเนลไวท์	เปิดเผยว่า	บริษัทได้มีการส่ง	Oxe'Cure	บุกตลาดรักษาสิว	จับมือ	DKSH	เสริมความแข็งแกร่ง	โดยตั้งเป้ารายได้ในปี	2562	จะอยู่ที่	

100	ล้านบาท

	 ทั้งนี้บริษัทได้ประกาศความร่วมมือกับ	บริษัท	ดีเคเอสเอช	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ให้เป็นผู้กระจายผลิตภัณฑ์รักษาสิวแบรนด์	Oxe'Cure	เข้าสู่ร้านค้า

ทั่วประเทศ	ทั้งร้านค้าแบบดั้งเดิม	และร้านค้าสมัยใหม่	โดยตั้งเป้าภายในปี	2562	จะเข้าถึงร้านค้าจ�านวน	10,000	ร้านค้า	และบริษัทคาดว่าการกระจาย

สินค้าสู่ร้านค้าทั่วประเทศ	ผ่านพันธมิตรที่มีศักยภาพอย่าง	DKSH	จะเป็นปัจจัยหลักที่จะสามารถดันยอดขายของ	Oxe'cure	ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่

วางไว้ได้

	 ส�าหรับ	DKSH	เป็นผู้น�าในการให้บริการด้านการขยายตลาด	เพื่อช่วยบริษัทและแบรนด์ต่าง	ๆ	สามารถขยายธุรกิจได้ในตลาดใหม่	หรือในตลาดที่มี

อยู่เดิม	ซึ่งมีระบบเครือข่ายโลจิสติกส์ที่ยอดเยี่ยม	และมีศูนย์กระจายสินค้าที่ทันสมัยในการขนส่ง	จัดเก็บ	และกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ	รวม

ทั้งเป็นมืออาชีพ	ท�าให้บริษัทสามารถหมุนเวียนและขนส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง	ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความได้เปรียบทางธุรกิจ	โดยเฉพาะการกระ

จายผลิตภัณฑ์สู่สถาบันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ	เช่น	โรงพยาบาล	คลินิก	เภสัชกร	และร้านขายยา	หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของดีเคเอส

เอชให้บริการลูกค้ามากกว่า	150,000ราย	และสร้างยอดขายสุทธิในปี	2560	ให้กับกลุ่มบริษัทประมาณ	6.10	พันล้านฟรังก์สวิส

	 ขณะที่ก่อนหน้านี้บริษัท	Do	Day	Dream	เจ้าของแบรนด์	Snail	White	โดยได้ส่งบริษัทย่อย	ได้แก่	บริษัท	ดรีม	เดอร์มาโทโลจี	จ�ากัด	เข้าซื้อ	

Oxe'Cure	ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักในด้านรักษาสิว	เพื่อต้องการขยายฐานลูกค้าในตลาดเวชส�าอางในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา	เนื่องจากในปี	2560	

ตลาดผลิตภัณฑ์รักษาสิวมีมูลค่ากว่าพันล้านบาทในประเทศไทย	และคาดการณ์อัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่	10%	ต่อปี	ท�าให้ในช่วง	5	ปี

	 ข้างหน้าบริษัทก�าหนดเป้าหมายแรกหลังจากซื้อแบรนด์	Oxe'Cure	โดยการท�ายอดขายทะลุ	100	ล้านบาทภายในหนึ่งปี	เพราะบริษัทมีความมั่นใจ

ในความสามารถในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความพร้อมการท�าการตลาด	รวมถึงยังมีพันธมิตรที่ส�าคัญอย่าง	DKSH	เข้ามาเสริมในการกระจายสินค้า	

และท�าการตลาดทั่วประเทศ	

	 นายปฏิเวช	สันตะวานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	สายงานธุรกิจขนาดกลาง	ธนาคารกรุงไทย	เปิดเผยว่า	จากเหตุการณ์ปัญหา

อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ	ได้สร้างความเสียหายต่อชุมชนที่อยู่อาศัยและการด�าเนินการธุรกิจต่างๆ	โดยเฉพาะธุรกิจ	SME	ธนาคาร

เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนในครั้งนี้	จึงออกมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ปัจจุบันเป็นลูกค้าสินเชื่อ	SME	ของธนาคารที่ประสบปัญหา

อุทกภัย	และอยู่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กระทรวงมหาดไทย	เพื่อรองรับและให้ความช่วยเหลือ	

รวมถึงช่วยแบ่งเบาภาระ	เพิ่มสภาพคล่องของผู้ประกอบการ	SME	ในพื้นที่ประสบภัย	ทั้งในส่วนของวงเงินสินเชื่อเดิม	และวงเงินสินเชื่อใหม่	

	 ธนาคารมีมาตรการช่วยเหลือ	โดยลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด	1%	ของแต่ละวงเงิน	ส�าหรับวงเงินสินเชื่อเดิม	นอกจากนี้ยังสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ

ส่วนเพิ่ม	เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถฟื้นตัวและก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง	ในวงเงินสูงสุด	10	ล้านบาท	อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น	4%		ทั้งนี้	ต้องยื่นขอสิน

เชื่อภายในวันที่	28	กุมภาพันธ์	2562	

	 นายปฏิเวช	สันตะวานนท์	กล่าวต่อไปว่า	ธนาคารขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการ	SMEs	จัดท�าบัญชีชุดเดียวตามนโยบายของภาครัฐโดยธนาคาร

เตรียมสินเชื่อกรุงไทย	SMEs	บัญชีเดียว	อัตราดอกเบี้ยคงที่	2	ปีแรกที่	5%	ต่อปี	ไว้ให้แก่นิติบุคคลที่จัดท�าบัญชี	ชุดเดียว	ส�าหรับลูกค้าที่ไม่มีหลัก

ประกัน	สามารถใช้	บสย	ร่วมด้วยได้	โดยสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา	หรือส�านักงานธุรกิจทั่วประเทศ	78	แห่ง		สอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	Krungthai	Call	Center	02-111-1111

KTB	ลดดอกเบี้ยช่วยลูกค้า	SME	น�้าท่วม	2.
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THAI	ใช้เครือข่ายจากจุดบินนาโกยาสัปดาห์ละ	14	เท่ียว	พร้อมท้ังเปล่ียน

แบบเคร่ืองบินท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนทันที	เพ่ือรองรับผู้โดยสารตกค้างท่ีโอซากา	3.
	 นายวิวัฒน์	ปิยะวิโรจน์	รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่สายการพาณิชย์	บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	เปิดเผยว่า	การบินไทยในฐานะสาย

การบินแห่งชาติ	ขอแสดงความเสียใจในเหตุการณ์ความเสียหายจากไต้ฝุ่นเชบี	ที่พัดกระหน�่าเข้าเมืองโอซากา	ประเทศญี่ปุ่น	จนเกิดความเสียหายต่อ

บ้านเรือนประชาชน	รวมทั้งท่าอากาศยานคันไซจนต้องปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว	เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร	บริษัทฯ	การบินไทย	ได้

ด�าเนินการ	ดังนี้

	 1)	ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารแก่ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารการบินไทยในเส้นทางไป-กลับ	กรุงเทพฯ-โอซากา	ที่ระบุวัน

เดินทางระหว่างวันที่	3-15	กันยายน	2561	สามารถเปลี่ยนเส้นทางบินเป็นเส้นทางอื่นภายในประเทศญี่ปุ่นที่เป็นจุดบินของการบินไทยทุกจุดบิน	ได้แก่	

โตเกียว	(ท่าอากาศยานนาริตะ/ฮาเนดะ)	นาโกยา	ฟุกุโอกะ	ซัปโปโร	โดยสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ภายในวันที่	15	กันยายน	2561	ทั้งนี้	จะเป็น

ไปภายใต้เงื่อนไขที่ก�าหนด	

	 2)	การบินไทยยังได้เปลี่ยนแบบเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่ขึ้นทันที	ในวันที่	6	และ	7	กันยายน	2561	เพื่อรองรับผู้โดยสารในเส้นทาง	ไป-กลับ	

กรุงเทพฯ-นาโกยา	เนื่องจากนาโกยาเป็นจุดบินที่ใกล้กับโอซากา	ซึ่งผู้โดยสารที่ตกค้างที่โอซากาสามารถเดินทางมาขึ้นเครื่องบินที่นาโกยาได้สะดวกกว่า

จุดบินอื่น	

	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์พิเศษชั่วคราว	เพื่อดูแลผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารเส้นทาง	กรุงเทพฯ-โอซากา	ติดต่อได้ที่หมายเลข	โทร.

0-2356-1166	และที่ญี่ปุ่น	(Japan	Call	Center)	หมายเลข	0570-064-015	รวมทั้งบริษัทฯ	จะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวจากท่า

อากาศยานคันไซอย่างใกล้ชิด	และจะท�าการบินตามปกติทันที	เมื่อท่าอากาศยานคันไซกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ	ขอความกรุณาผู้โดยสารที่จะเดิน

ทางไป-กลับ	เส้นทาง	กรุงเทพฯ-โอซากา	ประเทศญี่ปุ่น	ติดตามข่าวสาร	หรือตรวจสอบตารางการบิน

ได้ที่เว็บไซต์	thaiairways.com	หรือ	THAI	Contact	Center	โทร.	0-2356-1111	ตลอด	24	ชั่วโมง	

	 นางฐิติมา	รุ่งขวัญศิริโรจน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและเลขานุการบริษัท	บริษัท	สิงห์	เอสเตท	จ�ากัด	(มหาชน)	S	เปิดเผยว่า	บริษัทฯ	

มั่นใจรายได้ปี2561	จะเติบโต	20%	จากปีก่อนที่มีรายได้	6.22	พันล้านบาท		เป็นผลมาจากการรับรู้รายได้จากโครงการ	The	ESSE	Asoke	(ดิ	เอส	

อโศก)	ที่รับรู้รายได้	20%	หรือประมาณ	1	พันล้านบาทในปลายปีนี้	จากมูลค่าโครงการรวม	4,900	ล้านบาท

	 ทั้งนี้โครงการ	The	ESSE	Asoke	เป็นคอนโดมิเนียม	High	Rise	ระดับหรู	(Luxury)	รวม	419	ยูนิต	บนพื้นที่เกือบ	3	ไร่	โดยโครงการมีมูลค่า	

4,900	ล้านบาท	

	 พร้อมกันนี้	บริษัทฯ	ยังมีรายได้จากการเข้าลงทุนซื้อกิจการโรงแรมและรีสอร์ทในแบรนด์	Outrigger	จ�านวน	6	แห่งใน	4	ประเทศ	ซึ่งสร้างรายได้

แล้ว	113	ล้านบาท	และมีอัตราการเข้าพัก	(occupancy	rate)	สูงถึง	71%

	 ขณะเดียวกัน	บริษัทยังมีรายได้จากพื้นที่ให้เช่า	โดยเฉพาะโครงการ	Singha	Complex	พื้นที่	122,608	ตารางเมตร	โดยจะเริ่มเปิดให้บริการเชิง

พาณิชย์ได้ในไตรมาส	3/2561

	 นอกจากนี้	ในปี	2562	บริษัทฯ	มีแผนน�าอาคารส�านักงานซันทาวเวอร์	(SUNTOWERS)	เข้ากองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	

(REIT)		

S	ม่ันใจรายได้ปีน้ีโต	20%	จากปีก่อนท่ีท�าได้	6.22	พันลบ.				
หลังรับรู ้โครงการเอส	อโศก	-	6	โรงแรมใหม	่	

4.
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นายเปรมศักดิ์	วนัชสุนทร(กลาง)	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร	บริษัท	

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	ซีพีเอฟ	เปิดฟาร์มเลี้ยงกุ้ง

บางสระเก้า	อ.	แหลมสิงห์	จ.จันทบุรี	ต้อนรับสื่อมวลชนเพื่อให้ความรู้ใน

กระบวนการเลี้ยงกุ้งในโรงเรือนระบบปิด	ซึ่งเป็นฟาร์มต้นแบบที่สามารถ

ควบคุมสภาพแวดล้อมได้	ทั้งน�าเทคโนโลยีมาช่วยให้สามารถเลี้ยงกุ้งได้

ตลอดปี	ไม่ใช้สารเคมีและยาปฏิชีวนะ	ระบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ช่วยให้

กุ้งปลอดภัย	ปลอดสารปราศจากโรค	สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอด

กระบวนการผลิต บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้จัดพิธีมอบต�าแหน่งกรรมการ

ผู้อ�านวยการใหญ่คนใหม่	ให้กับนายสุเมธ	ด�ารงชัยธรรม	ซึ่งเข้าด�ารง

ต�าแหน่ง	ตั้งแต่วันที่	1	กันยายน	2561	เป็นต้นไป	โดยมีนางอุษณีย์	แสง

สิงแก้ว	ที่ปรึกษาอาวุโส	พร้อมด้วยผู้บริหาร	และพนักงานการบินไทย	ร่วม

ต้อนรับและแสดงความยินดี	ณ	ส�านักงานใหญ่	การบินไทย	

ซีพีเอฟ	โชว์ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง

ในโรงเรือนระบบปิดบางสระเก้า

การบินไทยต้อนรับกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
คนใหม่

1.
2.
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นายหวัง	วนาไพรสณฑ์	(ที่	5	จากซ้าย)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	

แอ็พพลาย	ดีบี	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	ADB	ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่

จากส�านักงานการค้าและเศรษฐกิจไต้หวัน	(Ministry	of	Economic	

Affairs)	และคณะเจ้าหน้าที่จากส่วนงานปกครองเมืองไถจง	(Taichung	

City	Government)	เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงาน	พร้อมแลกเปลี่ยน

มุมมองการด�าเนินธุรกิจ	ณ	ส�านักงานใหญ่	บมจ.แอ็พพลาย	ดีบี	

นายเรืองชัย	กฤษณเกรียงไกร	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	

จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	QTC	ผู้ผลิต	จัดจ�าหน่ายและให้บริการหม้อแปลงไฟ

ฟ้า	เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ	ใน

งานมหกรรมสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ	แรงงานสุขภาพดี	4.0	

เพิ่มพูนก�าไรให้องค์กร	โดยบริษัทฯ	ได้เข้าร่วมด�าเนินงานในโครงการนี้อย่าง

มุ่งมั่น	เป็นระบบ	และเห็นผลเป็นรูปธรรม	ณ	โรงแรมเซ็นทรา	ศูนย์ราชการ

แจ้งวัฒนะ	เมื่อเร็วๆ	นี้	

ADB	ต้อนรับผู้บริหารส�านักงานการค้า

และเศรษฐกิจไต้หวัน	
“QTC”	รับรางวัลสถานประกอบการ
สร้างเสริมสุขภาพ	

3. 4.
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โดยได้รับเกียรติจาก	ศาสตราจารย์กิตติคุณ	ดร.วิษณุ	เครืองาม	รองนายกรัฐมนตรี	เป็นประธานเปิดงาน

ในภาพ	(จากซ้ายไปขวา)	:

1.	นายมหรรณพ	เดชวิทักษ์	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและนายกกิตติมศักดิ์สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า

2.	นายวิษณุ	วงศ์สมบูรณ์	นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า

3.	พลเอกชัยชาญ	ช้างมงคล	(ปปร.16)	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและศิษย์เก่าดีเด่นประจ�าปี	2561

4.	ศาสตราจารย์กิตติคุณ	ดร.วิษณุ	เครืองาม	รองนายกรัฐมนตรี

5.	คุณหญิงจารุวรรณ	เมณฑกา	กรรมการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า

6.	ดร.ธิติมา	หล่อพิพัฒน์	เลขาธิการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า

7.	ดร.ชาญกฤช	เดชวิทักษ์	(ปปร.20)	ศิษย์เก่าดีเด่นประจ�าปี	2560

สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า	จัดงาน	"5	กันยา	วัน	สถาบันพระปกเกล้า"	ประจ�าปี	2561

5.
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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